

Số: 53/BC-STP

Đắk Nông, ngày 15 tháng 3 năm 2021

## **BÁO CÁO**

### **Kết quả tiếp công dân; tình hình đăng tải thông tin về tiếp công dân và kết quả giải quyết đơn thư tháng 3 năm 2021**

Thực hiện Công văn số 154/TTr-P3 ngày 08/4/2016 của Thanh tra tỉnh về việc tổng hợp báo cáo công tác tiếp công dân; Công văn số 14/VPUBND-TTĐT ngày 04/01/2019 về việc hướng dẫn đăng tải thông tin về tình hình tiếp công dân và giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo trên cổng/trang Thông tin điện tử, Sở Tư pháp báo cáo kết quả thực hiện tháng 3 năm 2021 như sau:

#### **1. Kết quả tiếp công dân**

Thực hiện Chỉ thị số 02/CT-UBND ngày 21/01/2021 của UBND tỉnh Đắk Nông về việc tổ chức thực hiện cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp tỉnh Đắk Nông nhiệm kỳ 2021-2026; Sở Tư pháp tỉnh Đắk Nông ban hành Kế hoạch tổ chức tiếp công dân, xử lý đơn thư; giải quyết khiếu nại, tố cáo phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp tỉnh Đắk Nông nhiệm kỳ 2021-2026 (*Kế hoạch số 18/KH-STP ngày 10/3/2021*). Theo đó, Sở đã chỉ đạo các đơn vị căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao để thực hiện tốt công tác tiếp công dân tại Sở và các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở, nhằm đảm bảo an ninh trật tự chung đặc biệt là trong thời gian diễn ra bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp tỉnh Đắk Nông nhiệm kỳ 2021-2026.

Trong kỳ báo cáo, không có công dân đến Sở Tư pháp để khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh về các vấn đề liên quan đến các lĩnh vực thuộc thẩm quyền quản lý của Sở cũng như việc thực hiện chính sách pháp luật của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh.

#### **2. Về đăng tải thông tin tình hình tiếp công dân và giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo trên trang Thông tin điện tử**

Thực hiện các quy định của pháp luật và ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh trong việc công khai quy định, quy chế tiếp công dân và kết quả giải quyết đơn thư. Sở Tư pháp đã thực hiện tốt việc công khai các thông tin trên Trang Thông tin điện tử của Sở.

Trong tháng 3, Sở Tư pháp tiếp nhận **02** đơn thư, trong đó: 01 đơn kiến nghị liên quan đến việc thực hiện giao dịch về đất đai, Sở đã chuyển đơn đến

Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai thành phố Gia Nghĩa để giải quyết; 01 đơn tố cáo thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở. Thực hiện theo quy định của Luật Tố cáo và các văn bản hướng dẫn thi hành, Sở Tư pháp đã tiến hành kiểm tra, xác minh làm rõ nội dung đơn. Qua xác minh, Sở Tư pháp không xác định cụ thể được danh tính, địa chỉ của người tố cáo để thực hiện các quy trình theo đúng quy định của pháp luật về tố cáo. Do đó, Sở Tư pháp không xử lý đơn theo quy định tại Điều 25 Luật Tố cáo 2018.

Số thông tin đăng tải trong kỳ báo cáo: 01.

Trên đây là Báo cáo kết quả tiếp công dân và tình hình đăng tải thông tin tiếp công dân, giải quyết đơn thư trên Trang Thông tin điện tử của Sở tháng 03/2021, Sở Tư pháp gửi Văn phòng UBND tỉnh, Thanh tra tỉnh tổng hợp, tham mưu theo quy định./.

***Nơi nhận:***

- Văn phòng UBND tỉnh (b/c);
- Thanh tra tỉnh (b/c);
- Lãnh đạo Sở;
- Website Sở Tư pháp (đăng tải);
- Lưu: VT, VP, QL&TTr.

**KT. GIÁM ĐỐC  
PHÓ GIÁM ĐỐC**

**Nguyễn Văn Thông**